

Số: 112-BC/BCĐ

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐẢNG BỘ:

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải là loại hình cơ sở Đảng cơ quan, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh. Đảng bộ có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 104 đảng viên, trong đó có 17 nữ và 03 dân tộc; về trình độ: 12 trên đại học, 73 đại học; 19 cao đẳng, trung cấp; về chính trị: 17 cao cấp, 33 trung cấp. Ban Chấp hành Đảng ủy có 09 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Công đoàn cơ sở có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 153 công đoàn viên; Đoàn ủy có 05 chi đoàn trực thuộc với tổng số 53 đoàn viên; Hội cựu chiến binh có 08 hội viên.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1- Công tác dân vận của Đảng và chính quyền:

1.1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện:

Đảng ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) “*về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “*về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp*”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “*Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”; Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, tổ hội, phân hội*”; Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “*quy định các tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*”; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh “*ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và sự đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”;

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở đã chỉ đạo cấp ủy

các chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt thông qua các họp lệ chi bộ, Hội nghị đảng viên, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp với từng đơn vị đã mang lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình triển khai thực hiện Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở luôn chỉ đạo cấp ủy các chi bộ và Công đoàn cơ sở phối hợp tích cực khơi dậy nguồn lực và sức sáng tạo của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các mặt công tác, điển hình như việc tham cải cách hành chính, vận hành theo cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng lãng phí và cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” đã tạo chuyên biến tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Kết quả, đã tổ chức triển khai được 08 cuộc, với hơn 513 lượt đảng viên và quần chúng tham dự.

1.2- Công tác dân vận chính quyền:

Đảng ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị định số 04-NĐ/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư khóa (XI) “*về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp*”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2020; Chương trình phối hợp số 161-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 28/12/2016 giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021; Quy chế phối hợp số 01-QCPH/UBND-BDVTU ngày 29/5/2015 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận. Kết quả đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị triển khai được 08 với 540 lượt công chức, viên chức tham dự.

1.3- Công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới:

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành đã xây dựng, chương trình kế hoạch đầu tư đường GTNT nhằm hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn (tiêu chí số 2). Tính đến nay có 52/85 xã đạt tiêu chí số 2 (đạt 61,2%); 30/85 xã đạt 19 tiêu chí (đã có quyết định công nhận chiếm 35,3%).

- Phối hợp với UBND huyện Tiểu Cần, UBND thị xã Duyên Hải rà soát các tiêu chí về giao thông để thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “*về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP,

ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”. Qua đó đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2018, qua đó tiếp tục phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động về các nội dung như: 09 việc phải công khai để cán bộ, công chức biết, 08 việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến người đứng đầu cơ quan giải quyết, 05 việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban lãnh đạo cơ quan và cấp ủy chi bộ, quy chế phối hợp giữa Ban lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận; phân công trách nhiệm từng thành viên nhằm tăng cường công tác kiểm tra, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3- Kết quả phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”:

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” của đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “*về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “*về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh “*về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020*”; Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh “*về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018*”; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 04/5/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “*Tổ chức thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018*”; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để đăng ký thực hiện thông qua các phong trào thi đua, đăng ký xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*” gắn với chuyên đề năm 2018 “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Việc triển khai bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, lồng ghép với sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt lệ các đoàn thể, kết quả đã tổ chức được 09 cuộc với 559 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự. Đồng thời chỉ đạo Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tùy theo nhiệm vụ của đơn vị đăng ký mô hình “*Dân vận khéo*”; qua đó có 06/06 chi bộ đăng ký mô hình “*Dân vận khéo*” năm 2018.

Kết quả, nội dung các mô hình là tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, qua đó có nhiều mô hình đạt hiệu quả được duy trì tiếp tục thực

hiện. Đặc biệt qua thực hiện mô hình “*Dân vận khéo*”, 01 mô hình của đảng viên trong Đảng bộ đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn làm mô hình tiêu biểu nhân rộng trong toàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ ở đơn vị và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai phù hợp, từ đó tạo sự chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

- Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cải tiến lề lối làm việc; quyền làm chủ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm... được công khai minh bạch, dân chủ.

- Sự phối hợp giữa Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ bằng quy chế phối hợp hoạt động. Từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, nhất là vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị; phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc công khai thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến về các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công việc.

- Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” ngày càng được vận dụng vào hoạt động chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính, đã góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày được nâng cao, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

2- Hạn chế:

- Công tác tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” ở cấp ủy các chi bộ trực thuộc từng lúc chưa kịp thời.

- Công tác sơ kết đánh giá nhân rộng mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” đôi lúc chưa kịp thời.

- Một bộ phận công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện công tác dân vận nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị được giao.

IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “*DÂN VẬN KHÉO*” TRONG THỜI GIAN TỚI

1- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “*về tăng cường và*

đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2020”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do cấp trên phát động.

2- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức đoàn thể tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện tốt công khai, minh bạch kinh phí hoạt động, mua sắm, đề bạt, nâng lương...đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Luật thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

4- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng đặc biệt là kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận.

5- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 kết hợp với tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, trao đổi đạo đức công vụ của công chức, viên chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- ĐUKCCQ;

- Lưu: ĐU.



T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Dương Thành Huỳnh

